

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย

เรียน รองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, กรม, ผวจ.ทุกจังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้น รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และมีการบูรณาการร่วมกัน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ไปพิจารณาร่วมกับ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โดยให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยแล้ว และพื้นที่ที่ยังไม่เกิดความเสียหายด้วย

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน ๓ คณะ ดังนี้

๒.๑ คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัยในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ โดยมอบหมาย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ มีรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะมาตรการและกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือ พื้นที่ ความเสียหาย รวมทั้งกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุผลในด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ตลอดจน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เช่น ก่อสร้างถนน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ โบราณสถาน ที่อยู่อาศัย เป็นต้น

๒.๒ คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัยในด้านเศรษฐกิจ โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ มีรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ผลกระทบ เสนอแนะมาตรการ และกำหนดแนวทาง ในการช่วยเหลือ พื้นที่ และเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุผล ในด้านเศรษฐกิจให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงภาคเกษตรกรรมที่ประสบอุทกภัย โดยอาจมีมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการทางภาษี การฝึกอบรมให้กับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม การให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ เป็นต้น

๒.๓ คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัยในด้านสังคม โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ) เป็นประธานกรรมการ มีรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะมาตรการและกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยา ความเสียหาย รวมทั้งกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุผลในด้านสังคมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เช่น การฝึกอาชีพ การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับไปประสานงาน และดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๒ เสนอนายกรัฐมนตรีลงนามต่อไป ส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการทั้ง ๓ คณะ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ ที่ปรับลด และจะนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ (เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕)

๓. การเร่งระดมเรือผลักดันน้ำออกสู่ทะเล

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๔ ตุลาคม ๒๕๕๔) มอบหมายให้กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ (กรมชลประทาน) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับไปพิจารณาดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งระบายน้ำท่วมทุกพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำท่วมสูงออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด โดยให้ประสานงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนั้น ขอให้กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) เป็นหน่วยงานดำเนินการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการระดมเรือ ผลักดันน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็ว เพื่อให้การระบายน้ำสามารถดำเนินการได้ทันก่อนถึงช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ นี้

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th